

สั่งรื้อ135รีสอร์ตลือตแรก พบอีก5เข้าข่ายรุกเขาเค้อ

กรุงเทพธุรกิจ ● ชุดพยัคฆ์ไพรสนธิกำลัง 120 นาย เปิดปฏิบัติการยึดรีสอร์ตเขาเค้อลือตแรก 135 แห่ง ในพื้นที่ 4 ตำบล บุกรุกพื้นที่ป่า-สร้างนอกที่ดิน รอส. พบอีก 5 รีสอร์ตตั้งเข้าข่ายถูกตรวจสอบ

นายชิวะภาพ ชิวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เปิดเผยถึงปฏิบัติการการเข้ายึด 135 รีสอร์ตในพื้นที่เขาเค้อว่า วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดปฏิบัติการ โดยเป็นผลมาจากที่คณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครอง ใช้ประโยชน์ และบุกรุกพื้นที่ป่า อ.เขาเค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลรีสอร์ตที่ทำผิดกฎหมายลือตแรก จำนวน 135 ราย ที่ต้องเข้าดำเนินการทันที

ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายรีสอร์ตที่จะเข้าดำเนินการชัดเจนแล้ว โดยมีตัวแทนเจ้าพนักงานในฐานะผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษจากนั้นกำลังผสม 4 ฝ่าย ทั้ง 5 ชุด จะเข้าปฏิบัติการพร้อมกันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะเข้าพื้นที่ 4 ตำบลพร้อมกันทั้งตำบลเขาเค้อ ตำบลหนองแม่นา ตำบลสะเดาะพง และตำบลริมสีมวง โดยตั้งเป้าในการเข้าตรวจยึดวันละ 10 รีสอร์ต

ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับกำลังทหารจากกองทัพภาคที่ 3 จะเข้าพื้นที่รีสอร์ตขนาดใหญ่ที่เป็นของกลุ่มนายทุน หรือมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายชื่อรีสอร์ตที่จะเข้าข่ายในการเข้าไปตรวจสอบวันนี้คือ เขาเค้อออฟเฟิลฟ เขาเค้อไอโซนวิว วิว แอนด์ วิต รีสอร์ต เขาเค้ออวลีย์รีสอร์ต รุ่งอรุณรีสอร์ต เป็นต้น

หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กล่าวอีกว่า เป้าหมายการบังคับใช้กฎหมายในครั้งนี้ จะเน้นเฉพาะในรายที่อยู่นอกแปลงที่ดินราษฎรอาสาสมัคร(รอส.) และบุกรุกป่าชัดเจนจำนวน 135 รายก่อน ส่วนในรายที่ถูกดำเนินคดีแล้วหรือรายที่คดีที่ถึงที่สุดแล้วให้เว้นไว้ก่อน เพื่อรอการหารือกับทางผู้เกี่ยวข้องฝ่ายกฎหมายให้ชัดเจน ส่วนรีสอร์ตที่อยู่ในแปลงรอส.และคาบเกี่ยวกับพื้นที่ รอส.จะมีการดำเนินการในภายหลังเช่นกัน

สำหรับ 135 รีสอร์ตนอกแปลง รอส.ที่เป็นเป้าหมายถูกดำเนินคดี แยกเป็น ต.เขาเค้อ จำนวน 40 ราย ต.หนองแม่นา จำนวน 21 ราย ต.สะเดาะพง จำนวน 47 ราย ต.ริมสีมวง จำนวน 27 ราย

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

สั่งรื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าของรีสอร์ตหลายแห่งที่อยู่ในรายชื่อ 135 แห่ง เริ่มเข้ารื้อถอนเองและเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออกจากพื้นที่แล้ว

ขณะที่นายปรีชา เดชบุญ ในฐานะเลขานุการเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ปรึกษาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอเขาเค้อ ได้เข้าพบ นายชิต อินทรชนก ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังการประชุมเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว

โดยยื่นเรื่องข้อกังวลและความเดือดร้อนของคนในพื้นที่เขาเค้อ ในฐานะผู้แทนผู้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน 4 ตำบล หลังจากเคยเสนอขอใช้ต่อกรมป่าไม้ตามมาตรา 16 แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ เมื่อ 2 มิ.ย.2558 แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ

โดยนายปรีชา ให้เหตุผลว่า ได้รับการร้องเรียนจากคนในพื้นที่จำนวนมาก ถึงความวิตก กังวล และเกิดความเครียดในการที่จะถูกดำเนินคดี ตามแผนของทหารป่าไม้ และปกครอง (6 ก.ย.2560)

ตลอดจนการลดกระแสของการที่คนในพื้นที่ๆ จะลุกขึ้นมาต่อต้านหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นได้เช่นในอดีตนั้น

ผลสรุปในการยื่นข้อเสนอและเจรจา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่จะชะลอการลงมือปฏิบัติการแจ้งความดำเนินคดีเหลือสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือ 1 วัน ทำการจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในพื้นที่ที่ประชาชนบุกรุกที่ทหาร (135 ราย/พื้นที่นอกปลือก) โดยในสัปดาห์นี้ จะลงมือปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.2561 หลังการประชุมเท่านั้น

2.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจะให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ร่วมกันทำงานและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อหรือผู้เข้าข่ายที่จะถูกดำเนินคดีทราบล่วงหน้าก่อนว่า จะเป็นวันไหนที่จะลงพื้นที่นั้น ๆ

3.การแจ้งดำเนินคดีแต่ละรายอาจไม่จำเป็นต้องยึดของกลางเหมือนที่ผ่านมา และจะไม่เข้าไปในบริเวณบ้านเหมือนครั้งที่ผ่านมา เพื่อลดผลกระทบกับคนในพื้นที่และภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของการท่องเที่ยวเขาเค้อ